

Cả nhà hiến máu tình nguyện

Từ khi các đợt hiến máu tình nguyện (HMTN) được tổ chức theo cụm dân cư, số lượng người tham gia lần đầu và gia đình đăng ký hiến máu tăng lên đáng kể. Hướng đi mới của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tạo cơ hội để người dân tiếp cận gần hơn với hoạt động thiện nguyện thông qua việc sẻ chia giọt máu của mình.

Với tâm niệm "cho đi là còn mãi", 3 thành viên trong gia đình anh Lương Hồng Thái, thôn Đông, xã Hồng Việt đã tham gia ngày hội hiến máu do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Đông Hưng tổ chức. Đó là anh Lương Hồng Thái, ông Lương Huy Thục (bố đẻ anh Thái) và chị Nguyễn Thanh Phương (vợ anh Thái). Đặc biệt, dù đã 59 tuổi song ông Thục vẫn đăng ký HMTN và đây là lần thứ ba. Riêng anh Thái có 6 lần HMTN còn chị Phương tham gia lần đầu. Anh Thái chia sẻ: Những năm gần đây, ngày hội HMTN được tổ chức theo cụm xã tạo thuận lợi cho người dân đi lại, đỡ mất thời gian chờ đợi nên số lượng người trong xã hiến máu tăng lên. Mỗi năm toàn xã đã có khoảng 15 người tham gia HMTN, cao hơn so với các đợt tổ chức hiến máu tại trung tâm huyện như trước. Hiến máu không chỉ cứu giúp những người bệnh cần máu mà đó còn là dịp để thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội vì thế tôi mong mọi người khi có đủ điều kiện sức khỏe hãy tham gia hiến máu. Là bí thư đoàn, thường xuyên chỉ đạo và tham gia các phong trào vì cộng đồng, anh Thái hiểu được ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu cứu người. Vì thế, không chỉ tham gia HMTN, anh còn tích cực vận động người thân và đoàn viên thanh niên trong xã tham gia. Nhiều người ban đầu còn e dè nhưng sau khi được vận động đã



tích cực hưởng ứng. Nói đi đôi với làm, các đợt HMTN được tổ chức tại huyện, gia đình anh Thái đều tích cực tham gia. Gia đình anh đã trở thành gia đình tiêu biểu về HMTN. Trong ngày hội HMTN do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thái Bình tổ chức có sự tham gia của gia đình anh Lại Quang Quý và chị Vũ Thị Hậu (số nhà 792, đường Lê Thánh Tông, thành phố Thái Bình). Dù đã 10 lần HMTN song anh chị vẫn mong muốn được chia sẻ giọt máu cứu giúp người bệnh. Chị Hậu cho biết: Chứng kiến nhiều người cần máu trong cơn nguy kịch nên chúng tôi mong muốn được làm điều gì đó để giúp họ. Thông qua hoạt động HMTN, chúng tôi mong muốn có thể



Gia đình anh Lại Quang Quý và chị Vũ Thị Hậu hưởng ứng ngày hội hiến máu tình nguyện.

mang giọt máu của mình giúp những người bệnh với bất kỳ khó khăn. Trong ngày hội hiến máu, chúng tôi thường dẫn con gái đi theo để cháu có thể hiểu hơn về ý nghĩa của những việc làm thiện nguyện. Đây là

cách giáo dục tốt nhất giúp con trẻ hiểu và từ đó sẽ có trách nhiệm hơn với cộng đồng, xã hội. Những đóng góp của chúng tôi còn nhỏ bé song giúp được người bệnh cần máu chúng tôi thấy hạnh phúc. Đủ điều

kiện về sức khỏe, vợ chồng tôi luôn sẵn sàng tham gia HMTN.

Gia đình anh Lương Hồng Thái hay gia đình chị Vũ Thị Hậu chỉ là hai trong nhiều gia đình tích cực hưởng ứng phong trào HMTN do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp tổ chức hàng năm. Nhờ đổi mới hình thức tổ chức, tăng số lượng các đợt HMTN tại cơ sở lên 3 - 4 đợt/năm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các khu dân cư, thôn, xóm nên nhận thức về HMTN trong cộng đồng ngày càng được nâng lên rõ rệt, đặc biệt là người dân khu vực nông thôn. Người dân dần hiểu được việc hiến máu theo sự hướng dẫn của thầy thuốc không có hại mà qua đó còn có thể kiểm tra sức khỏe định kỳ. Vì thế, dù bận rộn với công việc song nhiều người vẫn tranh thủ tham gia HMTN khi ngày hội hiến máu được tổ chức gần nơi mình sinh sống. Tính riêng năm 2017, số lượng máu thu được từ HMTN là hơn 11.000 đơn vị. Toàn tỉnh có khoảng 30 gia đình tham gia HMTN trong đó nhiều gia đình đã hiến máu nhiều lần. Để động viên kịp thời các gia đình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã biểu dương, khen thưởng kịp thời những gia đình có nhiều đóng góp cho phong trào HMTN.

Cuộc sống luôn ẩn chứa những rủi ro ngoài ý muốn khiến nhiều người rơi vào tình cảnh nguy cấp. Để có thể giữ được sự sống, người bệnh rất cần sự trợ giúp của xã hội. Mỗi cá nhân, mỗi gia đình tham gia hiến máu là đã cứu được tính mạng của nhiều người. Vì thế, mỗi chúng ta hãy cùng đồng lòng chung tay hiến máu cứu người để nhân lên những nghĩa cử cao đẹp và lòng nhân ái.

HOÀNG LANH

Đổi mới hoạt động hiến máu tình nguyện

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động... Nhân ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4, phóng viên Báo Thái Bình ghi nhận ý kiến của những người làm công tác thu nhận và tham gia hiến máu nhiều lần giúp bạn đọc hiểu thêm về phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Bác sĩ Mai Văn Tư, Trưởng khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh



Việc đổi mới công tác tổ chức hiến máu tình nguyện đã góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu những năm gần đây. Lịch hiến máu ngày càng được sắp xếp khoa học, hợp lý hơn. Do đó, số lượng các cuộc hiến máu tăng, thay vì 1 cuộc/tháng thì nay đã tăng lên 3 cuộc/tháng. Các đợt hiến máu được chia nhỏ thành nhiều đợt tốt hơn vì thời gian bảo quản ngắn, nguồn máu cũng được thay cũ đổi mới liên tục. Số lượng máu dự trữ luôn được bảo đảm, không tồn kho lâu góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc và điều trị cho người bệnh. Địa điểm hiến máu được tổ chức tại các xã, thị trấn cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về thời gian, khoảng cách đi lại. Nhờ đó, số người đăng ký hiến máu cũng sát hơn so với số đơn vị máu thu được. Để đáp ứng kịp thời cho việc cấp cứu và điều trị, các huyện, thành phố, các trường học đã thành lập câu lạc bộ ngân hàng máu sống. Đây là giải pháp hiệu quả nhằm huy động nguồn máu kịp thời khi có trường hợp không may bị tai nạn, rủi ro cần truyền máu gấp mà trong kho dự trữ không đủ.

Cô giáo Phạm Thị Nhuận, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trọng Quan (Đông Hưng)



Sinh viên Bùi Ngân Hà, lớp K8B, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình



Mỗi lần nghĩ đến khó khăn và đau đớn của người bệnh phải chịu đựng khi cần truyền máu, tôi nghĩ mình phải làm gì đó để giúp họ. Để vận động góp phần, giáo viên nhà trường cũng đăng ký hiến máu, tôi đã tham gia hiến máu làm gương. Năm 2010 tôi bắt đầu hiến máu tình nguyện. Đến nay, đã 7 lần tôi được chia sẻ giọt máu của mình. Ngoài việc hiến máu cứu người, năm 2016 tôi đã đăng ký hiến tạng sau khi qua đời tại Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Tôi mong việc làm của mình sẽ giúp được nhiều người bệnh hơn nữa.

NHƯ HOÀNG

Thành phố sách thông minh



(nhandan.com.vn) Thời gian vừa qua, ngày càng có nhiều nhà sách, siêu thị sách quy mô lớn phát triển rộng khắp ở các thành phố trên cả nước. Mới đây, mô hình thành phố sách thông minh kết hợp giữa kinh doanh, giải trí và văn hóa trí thức đang mở ra triển vọng mới cho ngành xuất bản và văn hóa đọc nước nhà. Mở đầu là sự ra mắt đầy ấn tượng của Phương Nam Book City (Công ty Văn hóa Phương Nam) tại Trung tâm Thương mại Aeon Mall, tỉnh Bình Dương. Phương Nam Book City có diện tích hơn 3.000m², bao gồm nhiều tổ hợp: khu trưng bày sách; khu Book Café; khu vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi; khu giải trí đa phương tiện; khu nghỉ ngơi sáng tạo và đọc sách. Khác với các nhà sách thông thường, nơi đây có không gian nội thất sang trọng, luôn thường trực hơn 50.000 tựa sách, hơn 1.500 đĩa nhạc, khu vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi rộng 200m² với hàng chục nghìn đầu sách và nhiều sự kiện vui chơi hấp dẫn... Phương Nam Book City sử dụng những ứng dụng công nghệ hiện đại, gồm: tích hợp công nghệ bản đồ online, truy cập sách trực tuyến, xem camera trực tiếp trên website, camera theo dõi trực tiếp. Những ứng dụng này cho phép khách hàng có thể định hướng bản đồ đường tới khu vực sách mình cần, tên sách đang tìm. Các bậc cha mẹ cũng an tâm khi chỉ cần vài thao tác là có thể thấy trên màn hình điện thoại con mình đang ở đâu, đọc hay chơi gì... Tiếp nối thành công, ngày 1/12/2017, công ty này chính thức khai trương Phương Nam Book City đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh tại Trung tâm Thương mại The Garden Mall, quận 5, có diện tích gần 3.000m² với ý tưởng "Rừng sách nhiệt đới" tràn ngập màu xanh thiên nhiên. Ngày 19/1/2018, thành phố sách thông minh thứ ba ra đời, chiếm trọn 3.000m² diện tích của Vạn Hạnh Mall - Trung tâm thương mại Vạn Hạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây còn diễn ra các hoạt động ngoại khóa sôi nổi, thiết thực như tổ chức

hoạt động ngoài giờ lên lớp - giao thông thông minh với sự tham gia của đông đảo học sinh các trường THCS; giúp các em được trang bị kiến thức về an toàn giao thông một cách trực quan sinh động ngay trong không gian thành phố sách. Theo thống kê chưa đầy đủ, năm 2017, số lượng nhà sách tăng lên nhanh chóng, từ 13.000 lên đến 14.000 cơ sở phát hành trên toàn quốc. Các nhà sách, hiệu sách, trung tâm, siêu thị sách ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại. Đặc biệt, xuất hiện nhiều nhà sách có quy mô lớn, ngang tầm các nước trong khu vực và trên thế giới. Tiêu biểu là hệ thống phát hành sách của Công ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - Fahasa. Năm 2014, hệ thống phát hành sách của Fahasa chỉ có 68 nhà sách, đến nay đã có hơn 100 nhà sách lớn tại nhiều địa phương trên cả nước. Theo Chủ tịch Xuất bản, In và Phát hành Chu Văn Hòa (Bộ Thông tin và Truyền thông), trong thời

gian tới, việc Công ty Văn hóa Phương Nam và một số đơn vị khác tiếp tục đầu tư xây dựng thành phố sách thông minh tại Hà Nội và một số địa phương là những tín hiệu vui và rất có ý nghĩa với xã hội; tri thức của chúng ta đang có thị trường, có con đường đến với đông đảo tầng lớp công chúng, góp phần gìn giữ và phát triển văn hóa đọc. Ông Hòa cũng cho rằng, bên cạnh sự phát triển, nhân rộng mô hình này, ngày càng có nhiều sách đến với đông đảo bạn đọc ở khắp mọi miền đất nước thông qua chuỗi hoạt động của ngày Sách Việt Nam hàng năm. Những hoạt động ngày Sách diễn ra sôi động trên toàn quốc, thu hút hàng triệu lượt người tham gia; trở thành sự kiện văn hóa thường niên, một nét đẹp được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Có thể thấy, sự xuất hiện của mô hình thành phố sách thông minh đang mở ra nhiều triển vọng tốt đẹp cho các giới kinh doanh, xuất bản và bạn đọc. Tuy nhiên, theo các nhà quản lý văn hóa, hoạt động này cũng cần được hết sức quan tâm để bảo đảm phát triển đúng hướng, văn minh, lành mạnh cả về nội dung và hình thức. Đồng thời, yếu tố hiện đại phải được chú trọng, để luôn cập nhật được những công nghệ tiên tiến của thời đại nhằm đáp ứng thị hiếu, nhu cầu ngày càng cao của một lớp công chúng có trình độ. Đầu tư cho những thành phố sách thông minh không hề nhỏ, vì vậy các nhà làm sách, kinh doanh cần luôn biết "lắng nghe", nhạy bén; bởi họ không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ mà còn góp phần tham gia điều chỉnh, xây dựng văn hóa đọc nói riêng, văn hóa hưởng thụ những giá trị tinh thần nói chung cho đồng

đồng công chúng.

Lập hệ thống thông tin hỗ trợ thi THPT năm 2018

(chinhphu.vn) Nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học hệ chính quy; cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2018. Theo đó, để hỗ trợ về kỳ thi THPT quốc gia qua email: hotrothi2018@moet.gov.vn từ ngày 1/4/2018 đến ngày 22/8/2018 và hỗ trợ qua điện thoại (trong giờ hành chính): 024.3218.1386; 024.3218.1386. Đợt 1 từ ngày 1/4/2017 đến ngày 25/4/2018 và đợt 2 từ ngày 16/7/2017 đến ngày 22/8/2018.

Đối với hỗ trợ về xét tuyển đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy qua email: hotroxettuyen2018@moet.gov.vn từ ngày 1/4/2018 đến ngày 22/8/2018 và hỗ trợ qua điện thoại (trong giờ hành chính): 024.3218.1385; 024.3218.1386. Đợt 1 từ ngày 1/4/2017 đến ngày 25/4/2018 và đợt 2 từ ngày 16/7/2017 đến ngày 22/8/2018.

Kiểm soát thuốc chữa bệnh giả, nhập lậu

(nhandan.com.vn) Thời gian gần đây, tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa kém chất lượng, nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, hàng giả, nhất là các mặt hàng thực phẩm chức năng, tân dược vẫn diễn biến phức tạp. Nguy hiểm hơn, các loại thuốc tân dược nhân mác giả, kém chất lượng không chỉ tập trung vào một số chủng loại mà rất đa dạng với số lượng lớn. Thực trạng này đang gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh. Do mức siêu lợi nhuận, cho nên không ít nhà thuốc sẵn sàng nhập mặt hàng tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ, thậm chí tân dược giả, kém chất lượng. Trong khi đó, các loại hàng này đều được làm giả nhân mác, bao bì rất tinh vi, người dùng khó phát hiện bằng mắt thường, gây nguy hại đến sức khỏe, tính mạng khi sử dụng. Năm 2017, lực lượng kiểm soát hải quan chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý 118 vụ buôn lậu dược phẩm, thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng, với 45 đối tượng; trị giá hàng hóa vi phạm hơn 47,5 tỷ đồng, thu nộp ngân sách hơn 1,3 tỷ đồng. Trước tình hình nêu trên, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các cục hải quan tỉnh,

tổ chức. Phối hợp triển khai chiến dịch Pangea X về chống buôn lậu sản phẩm y tế giả, tại Cục Hải quan Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, do WCO, Tổ chức Cảnh sát quốc tế (Interpol), Diễn đàn quốc tế về tội phạm được (PFIPC), Tổ chức cảnh sát châu Âu (Europol) và Viện An toàn dược phẩm (PSI) phối hợp triển khai. Tại các địa bàn trọng điểm trong nước, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) Nguyễn Phi Hùng cho biết, hiện nay, ngành Hải quan đang triển khai các hoạt động nghiệp vụ để kiểm soát hàng giả, hàng hóa xâm phạm sở hữu trí tuệ đối với các mặt hàng tân dược, thực phẩm chức năng vi phạm về nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại. Các loại hình xuất, nhập khẩu cần chú trọng kiểm soát là nhập kinh doanh, quá cảnh, tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan. Trong công tác đấu tranh với hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, các đơn vị chủ động thu thập xử lý thông tin, nắm tình hình địa bàn quản lý, xây dựng hồ sơ đối tượng. Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để phát hiện sớm, có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hoạt động vi phạm pháp luật.



thành phố rà soát thông tin, bám sát và xây dựng hồ sơ các đối tượng, tổ chức, doanh nghiệp có dấu hiệu, hành vi buôn lậu thuốc tân dược để có phương án đấu tranh hữu hiệu. Cụ thể, trong phối hợp quốc tế,

toàn ngành Hải quan triển khai chương trình phối hợp kiểm soát chống hàng giả, hàng nhái do Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) phối hợp Văn phòng liên lạc thông tin tình báo khu vực châu Á - Thái Bình Dương